

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.57/59 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค รับดอลลาร์อ่อนค่าหลังเฟดคงดอกเบี้ยตามคาด

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.57/59 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ ที่ระดับ 33.62/63 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทและในภูมิภาคแข็งค่า จากราคาทองคำที่เพิ่มขึ้น และดอลลาร์ที่อ่อนค่าหลังผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาว่าคงดอกเบี้ยตามคาด อย่างไรก็ตามก็มีการปรับลดคาดการณ์ GDP เหลือ 1.7% และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อที่ 2.8%

สำหรับวันนี้รอดิตตามผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งตลาดคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ย

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ ไว้ที่ 33.50 - 33.70 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 148.27/32 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.74/75 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0906/0908 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0899/0901 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.640 บาท/ดอลลาร์

-วิป 3 ฝ่ายเคาะเวลา อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกษ แพทองธาร วางกรอบฝ่ายค้าน 2 วัน รวม 28 ชั่วโมง เปิดฉาก 24 มี.ค. "วิสุทธิ์" วอลีกเอาต์ ฉุนหั่นเวลารัฐบาล ปิดปากนายกษ-รมต.ชี้แจง ด้าน"ณัฐพงษ์" มั่นใจหมัดเด็ด- ข้อมูลใหม่ ไม่เคยเปิดเผย แนวโน้มตราบสอง ยี่นอกดถอน

-"นายกษ อึ้งค์" นำบอร์ดซอฟต์แวร์วอร์เรนรงค์ใส่กางเกงลายประจำจังหวัดตลอดเดือน เม.ย.นี้ ร่วมเทศกาลสงกรานต์ "สรวงศ์" มั่นใจสงกรานต์เงินสะพัด 46,104 ล้านบาท "จุลพันธ์" โชว์มาตรการภาษีสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางงานศิลปะของเอเชีย ขณะที่ "หมอมลีย์" บูมงานสตรีทอาร์ตทั่วประเทศ ดึง "ไบเฟิร์น" ปลุกกระแสเที่ยวไทย ด้านสยามพิวรรธน์ผนึก ททท. จัดงานซัมเมอร์ตลอดเดือน เม.ย.นี้

-กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริษัทตั้งใหม่ ก.พ.68 มีจำนวน 7,529 ราย ลด 7.14% และเลิก 787 ราย เหตุผู้ประกอบการชะลอลงทุนรอดูสถานการณ์ และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก นโยบายทรมบี

-แรงไม่หยุดจุดไม่อยู่ ราคาทองคำเดิหน้าทูปสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง จับตาทะลุ 51,000 บาท

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้แถลงข่าวหลังจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ได้เสร็จสิ้นการประชุมในวันพุธ (19 มี.ค.) โดยที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 4.25% - 4.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามคาด ส่วนในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 0.50% ในปีนี้ นอกจากนี้ เฟดได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้ลงสู่ระดับ 1.7% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.1% และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้ สู่ระดับ 2.8% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2.5%

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 4/2567, ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ. และ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.พ.จาก Conference Board

-บรรดานักลงทุนในเอเชียจะรอการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) จากธนาคารกลางจีน (PBOC) ในวันนี้ โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีซึ่งจะกระทบต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือนส่วนใหญ่ในจีน คาดว่าจะยังคงอยู่ที่ระดับ 3.1% ขณะที่อัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีจะยังคงอยู่ที่ระดับ 3.6%

-ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ (20 มี.ค.) เพื่อรอดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากมาตรการขึ้นภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และการที่รัฐบาลอังกฤษจะปรับขึ้นภาษีนายจ้างในเร็ว ๆ นี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้